

ประจำวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2560

## พาณิชย์ปลื้มข้าวหอมมะลิไทยคว้าแชมป์ข้าวดีเด่นโลกอีกสมัย เดินหน้ารักษาคุณภาพ-โปรโมตในตลาดโลกเพิ่ม

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการจัดประกวดข้าวดีเด่นโลก (The World's Best Rice 2017) ครั้งที่ 9 ที่มาเก๊า จัดโดยองค์กร The Rice Trader ปรากฏว่าข้าวหอมมะลิไทยสามารถคว้าแชมป์ข้าวที่รสชาติดีที่สุดในโลกมาครองอีกหนึ่งสมัย โดยข้าวหอมของประเทศไทยทั้งพันธุ์ ST24 ของประเทศไทย เวียดนาม ได้อันดับที่ 3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้าวหอมมะลิไทยเป็นข้าวหอมที่ดีที่สุดในโลก มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และยังคงรักษามาตรฐานเอาไว้ได้ หลังจากเมื่อปี 2016 ข้าวหอมมะลิไทยได้ทวงตำแหน่งแชมป์กลับมา และยังคงรักษาแชมป์ได้อีกในปีนี้

ทั้งนี้ การจัดการประกวดดังกล่าวเริ่มจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2552 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และจะจัดหมุนเวียนไปตามประเทศที่ปลูกข้าวเป็นหลัก โดยจะมีคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร สมาคมบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทำอาหารในสหรัฐฯ และพ่อครัวที่มีชื่อเสียงในระดับสากลจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยใช้เกณฑ์การตัดสิน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกลิ่น รสชาติ ความเหนียวนุ่ม และรูปร่างลักษณะ โดยใช้วิธีตัดสินแบบการทดสอบด้วย Blind Testing ซึ่งไม่ให้นักกรรมการทราบว่าเป็นข้าวของประเทศใด จากนั้นให้ลงคะแนนและนำผลคะแนนมาตัดสิน

"จากชัยชนะครั้งนี้ ทำให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นแชมป์ข้าวที่รสชาติดีที่สุดในโลกรวมกันถึง 5 สมัย จากการประกวดทั้งหมด 9 ครั้ง โดยไทยเคยคว้าแชมป์รางวัลดังกล่าวได้ในการประกวดครั้งที่ 1 (ปี 2552) ครั้งที่ 2 (ปี 2553) ครั้งที่ 6 (ปี 2554) ครองแชมป์ร่วมกับข้าวผกาอำควนของกัมพูชา และครั้งที่ 8 (ปี 2559) แสดงให้เห็นว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่มีรสชาติดีที่สุดในโลก" รมว.พาณิชย์ กล่าว

พร้อมระบุว่า กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น รักษาคุณภาพ และดูแลมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยอย่างเข้มงวดต่อไป รวมทั้งจะมีการเดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น

นางอภิรดี กล่าวถึงแผนการรักษาคุณภาพมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยว่า จะเดินหน้าสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรเพื่อปลูกข้าวคุณภาพดี ใกล้เคียงในช่วงที่เหมาะสม ส่วนการขยายช่องทางการตลาดนั้น จะดำเนินการทั้งช่องทางปกติ และ Online การจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางเยือนประเทศลูกค้าเป้าหมาย เช่น ฮองกง, สิงคโปร์, จีน และสหรัฐฯ เพื่อเจรจาขยายตลาดข้าว และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทย และการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในไทย เป็นต้น

รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์ข้าวหอมมะลิไทยในปีการเพาะปลูก 2560/61 ว่า จากการลงพื้นที่ศึกษาผลผลิตข้าวหอมมะลิไทยใน จ.อุบลราชธานี พบว่าภาพรวมผลผลิตข้าวหอมมะลิไทยดีขึ้น แม้บางพื้นที่จะเกิดความเสียหายจากน้ำท่วม โดยเฉพาะพื้นที่นาลุ่ม แต่พื้นที่นาดอนส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเสียหาย ประกอบกับปีนี้ปริมาณน้ำฝนต่อเนื่องตั้งแต่หลังสงกรานต์และไม่เกิดโรคระบาดในข้าวที่สำคัญ ทำให้ผลผลิตต่อไร่จะดีขึ้นจากปีก่อน รวมทั้ง

การเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิไทยที่จะออกสู่ตลาดมีคุณภาพดีและมีความหอมสูงเป็นที่ต้องการของตลาดในต่างประเทศ อันจะส่งผลให้เกษตรกรชาวนาสามารถขายข้าวเปลือกในราคาที่ดีขึ้นด้วย

สำหรับสถานการณ์ส่งออกข้าวพบว่า ในปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) มีปริมาณส่งออกข้าวหอมมะลิไทย (ตันข้าว) 1,190,142 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีปริมาณส่งออก 1,054,951 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 12.81% โดยราคาส่งออกเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 940 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 650-700 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตลาดส่งออกได้แก่ สหรัฐฯ (27.42%) จีน (11.69%) และฮ่องกง (11.59%)  
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## **ส่งออกข้าว 10 เดือนทำยอด 9.58 ล้านตัน เพิ่ม 27.22% เผยหาก 2 เดือนที่เหลือส่งได้ 7-8 แสนตัน ทั้งปีทะลุ 11 ล้านตันแน่**

ส่งออกข้าวขยายตัวจุดไม่อยู่ ล่าสุดสถิติไม่ถึง 10 เดือนดี ทำยอดได้แล้ว 9.58 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 27.22% คาดอีก 2 เดือนที่เหลือ หากส่งออกได้เดือนละ 7-8 แสนตัน มีโอกาสไต่ระดับทำสถิติสู่เป้าหมาย 11 ล้านตัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้แน่ ทางด้านราคาข้าวเปลือกล่าสุด ได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า การส่งออกข้าวไทยในช่วง 10 เดือน ของปี 2560 โดยมีสถิติล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-25 ต.ค.2560 มีปริมาณส่งออก 9.58 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 27.22% มีมูลค่า 4,154 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 22.75% คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 1.41 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.96% โดยราคาเฉลี่ยส่งออกข้าวไทยช่วง 10 เดือนอยู่ที่ 437 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลง 3.34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่ราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ 449 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ทั้งนี้ หากการส่งออกข้าวในช่วงที่เหลืออีก 2 เดือน (พ.ย.-ธ.ค.) สามารถส่งออกข้าวได้เดือนละ 7-8 แสนตัน จะทำให้ทั้งปี 2560 ไทยจะส่งออกข้าวได้ปริมาณสูงถึง 11 ล้านตัน และจะทำให้สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่มีการส่งออกข้าวมา และเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย ณ วันที่ 2 พ.ย.2560 ข้าวหอมมะลิอยู่ที่ตันละ 1.29 หมื่นบาท ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว ตันละ 9,150 บาท ข้าวเจ้า 5% ตันละ 7,550 บาท ข้าวปทุมธานี ตันละ 8,900 บาท โดยข้าวหอมมะลิและข้าวปทุมธานีมีราคาปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนราคาข้าวชนิดอื่นที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย อาทิ ข้าวเหนียว เนื่องจากยังมีสต็อกข้าวของปีที่ผ่านมาอยู่มาก

ที่มา Commerce News Agency

## **ก.เกษตรฯ จับมือเทสโก้โลตัส รับซื้อตรงข้าวหอมมะลิจากสหกรณ์ 4 จังหวัดภาคอีสาน ประเดิมปีแรก 5.7 ล้านกก.**

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสารระหว่าง ห้างเทสโก้โลตัส กับสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 4 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ “เทสโก้ โลตัส ประชาธิปไตยร่วมใจ ซื้อข้าวโดยตรงจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร” ว่า โครงการข้าวหอมพระราชรัฐเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับห้างเทสโก้โลตัสในการสนับสนุนให้ห้างโมเดิร์นเทรดเข้ามารับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100% โดยตรงจากสหกรณ์การเกษตรใน 4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัด

สุรินทร์, สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าในระยะ 1 ปีแรก จะรับซื้อข้าวหอมมะลิในปริมาณ 5,700,000 กิโลกรัม (กก.)

"นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน และนำนโยบายมาขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์ของห่วงโซ่การผลิต ทำให้สินค้าเกษตรและสินค้าจากชุมชนได้กระจายไปถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคง" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ที่มีโรงสีข้าว ดำเนินธุรกิจแปรรูปข้าวให้เป็นสหกรณ์ที่ทำธุรกิจข้าวแบบครบวงจรในรูปแบบนาแปลงใหญ่ โดยสหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิก/เกษตรกร ใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนให้สมาชิกผลิตข้าวเปลือกให้ได้มาตรฐาน GAP มีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายข้าวเปลือกคุณภาพ สหกรณ์นำข้าวเปลือกมาตรฐาน GAP มาแปรรูปในโรงสีสหกรณ์ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวสารที่มีคุณภาพมาตรฐาน Q ซึ่งการดำเนินธุรกิจข้าวครบวงจรของสหกรณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดภาคธุรกิจที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ข้าวสารสหกรณ์คุณภาพไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยในปีที่ผ่านมา มีสหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือก จำนวน 351 แห่ง ในพื้นที่ 52 จังหวัด ปริมาณ 1.733 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นมูลค่า 13,134 ล้านบาท ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาโรงสีให้ได้มาตรฐาน GMP ซึ่งในปีนี้ ยังมีเป้าหมายที่จะผลักดันโรงสีสหกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP อีก 20 แห่ง และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์ที่ผลิตข้าวครบวงจรมีแหล่งจำหน่ายข้าวสารคุณภาพได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค จึงได้ร่วมมือกับ เทสโก้ โลตัส ในการนำร่องสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีการผลิตข้าวครบวงจร เพื่อจำหน่ายข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ

ขณะที่นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการพาณิชย์ เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส ได้ดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร เพื่อให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนแก่เกษตรกร และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จำหน่ายได้ราคาที่เป็นธรรม โดยในปี 2559 เทสโก้ โลตัส ได้ริเริ่มโครงการประชารัฐ 22 โครงการ ซึ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร และล่าสุดในปีนี้ได้ดำเนินโครงการ ข้าวหอมมะลิประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือชาวนาไทย นอกจากนี้ยังมีบทบาทช่วยในการวางแผนการเพาะปลูกมีประสิทธิภาพ บริหารต้นทุนได้ดี อีกทั้งยังได้มอบความรู้แก่เกษตรกรด้านคุณภาพสินค้า การบรรจุสินค้า และการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย

ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส จะคัดเลือกข้าวหอมมะลิ 100% คุณภาพสูงจากแหล่งเพาะปลูกชั้นเลิศในภาคอีสาน 4 แห่ง มาบรรจุเป็นข้าวตราเทสโก้ ขนาด 5 กิโลกรัม เพื่อวางจำหน่ายในร้านค้าของเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ในราคาถูกลง 189 บาท พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเปิดตัวข้าวหอมมะลิตราเทสโก้ ทั้ง 4 แบบ ที่งาน “เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์โปร์ 2560” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2560 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาร์เลนเจอร์ 2 โดยผู้บริโภคจะสามารถซื้อหาข้าวคุณภาพในราคาโปรโมชันได้อีกด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## เผยยอดส่งออกข้าว 9 เดือนแรกเพิ่มขึ้นเกือบ 20%

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสรุปภาวะการส่งออกข้าว 9 เดือนแรกปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) ว่า มีปริมาณ 8,235,941 ตัน มูลค่า 122,469 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 19.9% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีการส่งออกปริมาณ 6,871,781 ตัน มูลค่า 108,725 ล้านบาท

สำหรับการส่งออกข้าวเดือนกันยายน 2560 มีปริมาณ 840,361 ตัน มูลค่า 12,478 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 14.8% และมูลค่าลดลง 15.8% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่มีการส่งออกข้าวปริมาณ 985,879 ตัน มูลค่า 14,822 ล้านบาท เนื่องจากเดือนกันยายนส่งออกข้าวหนึ่งและข้าวหอมมะลิลดลงจากเดือนก่อนค่อนข้างมาก เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ้น ประกอบกับ อุปทานข้าวหอมมะลิจำกัด จึงส่งผลให้ราคาข้าวหอมมะลิต่ำลง ชะลอตัวขึ้น ขณะเดียวกันใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูนาปีคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมาก ทำให้ตลาดต่างประเทศชะลอซื้อช่วงนี้

ทั้งนี้ เดือนกันยายนมีการส่งออกข้าวหอมมะลิตั้งแต่ปริมาณรวม 101,496 ตัน ลดลง 39% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม โดยข้าวหอมมะลิตั้งแต่ปริมาณยังคงส่งไปยังตลาดประจำ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และจีน ส่วนปลายข้าวหอมมะลิตั้งแต่ไปประเทศไต้หวันเป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวหนึ่งมีปริมาณ 308,321 ตัน ลดลง 22% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศเบนิน แอฟริกาใต้ บังกลาเทศ และแคนาดา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการส่งออกข้าวขาวมีปริมาณรวม 406,606 ตัน เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม โดยส่วนใหญ่ส่งไปประเทศแองโกล่า เบนิน แคนาดา ญี่ปุ่น โมซัมบิก มาเลเซีย โคลอมเบีย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ คาดว่าไตรมาสสุดท้ายจะมีการส่งออกข้าวเฉลี่ยเดือนละประมาณ 850,000 ตัน เนื่องจากช่วงนี้ราคาข้าวของไทยเริ่มอ่อนตัวลงตามภาวะตลาดที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ค่าเงินบาทเริ่มกลับมาอยู่ในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นอีกครั้งตามภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย เพราะทำให้ราคาข้าวของไทยในมุมมองของผู้ซื้อมีราคาแพง ทั้งนี้ ราคาข้าวหอมมะลิตั้งแต่ 100% (ปีการผลิต 2559/60) ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ราคาอยู่ที่ 952 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบกับ 667 เหรียญสหรัฐในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## เกษตรกรแจงข้าวหอมมะลิตั้งแต่ไม่มากตามที่เป่าข้าว เหลือเพียง 7.16 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าข้าวครบวงจร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังจากการประชุมพยานกรรมแนวโน้มนผลิตข้าวปี 2560/61 รอบที่ 1 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวว่า ทางผู้ประกอบการและผู้ค้าข้าว ออกมาคาดการณ์ว่า ข้าวหอมมะลิตั้งแต่ปีนี้จะมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีผลผลิตอยู่ที่ 9 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งอาจสร้างความปั่นป่วนราคาข้าวในตลาดได้ ทางกระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้มีนงอนใจในเรื่องนี้ จึงได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมการข้าว รวมทั้งขอร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย ออกสำรวจผลผลิตทั่วประเทศ ซึ่งพบว่า ข้าวหอมมะลิตั้งแต่ปีนี้มีเพียง 7.16 ล้านตันข้าวเปลือก ต่ำกว่าเป้าหมายของแผนข้าวครบวงจร 11.28% หรือเป็นปริมาณ 9.1 แสนตันข้าวเปลือก ส่วนข้าวเหนียว มีปริมาณ 5.73 ล้านตันข้าวเปลือก ต่ำกว่าเป้าหมายของแผนข้าวครบวงจร 2.39% หรือเป็นปริมาณ 1.4

แสนตันข้าวเปลือก ทั้งนี้การที่ปริมาณข้าวทั้ง 2 ชนิดลดลงเนื่องจาก ปัญหาหน้าท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา

“จากการประเมินระหว่างเป้าหมายข้าวครบวงจร กับคู่มือพยากรณ์ของข้าวหอมมะลิ พบว่า เป้าหมายข้าวครบวงจร 8.07 ล้านตัน ส่วน การพยากรณ์ในเดือน พ.ย. 7.16 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายข้าวครบวงจร 9 แสนตัน (11.28%) เนื่องจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้มีปริมาณข้าวลดลง สำหรับข้าวเหนียว พบว่า เป้าหมายข้าวครบวงจร 5.87 ล้านตัน ส่วน การพยากรณ์ในเดือน พ.ย. 5.73 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายข้าวครบวงจร 0.14 ล้านตัน (2.39%) นอกจากนี้ข้าวหอมจังหวัด ข้าวหอมปทุม และข้าวจำว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ตรงกันกับทุกหน่วยงานที่ลงตรวจสอบ คาดว่าจะทำให้ราคาข้าวดีขึ้น ที่ผ่านมาเป็นตัวเลขที่ได้จากการประเมินเท่านั้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อราคา”

นายหัสติน สุวัฒน์พงษ์เชฏ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า จากตัวเลขการสำรวจครั้งล่าสุด ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียง และเหมาะสมกับราคาที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ในโครงการจำนำยูงฉาง โดยข้าวหอมมะลิ ที่มีความชื้น 15% ต้นละ 10,800 บาท ข้าวเหนียว ต้นละ 10,800 บาท ข้าวหอมปทุม ต้นละ 8,500 บาท และข้าวขาว ต้นละ 7,200 บาทต่อตัน โดยราคาดังกล่าวถือว่ามีความเหมาะสม และน่าจะสามารถช่วยขึ้นราคาตลาดได้ เนื่องจาก รัฐบาลได้มีการออกโครงการดังกล่าวไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ทำให้เห็นทิศทางของราคาในตลาดว่า ราคาอยู่ช่วงไหนแล้ว ซึ่งตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะถ้าการประกาศของรัฐบาลช้า ผู้ซื้อหรือผู้ประกอบการ ก็ไม่รู้จะตั้งราคาเท่าไร

นายกิตติพันธ์ เหล่าประภัสสร กรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เมื่อปริมาณข้าวหอมมะลิ มีปริมาณลดลงตามที่รัฐบาลได้ออกสำรวจ คาดว่าราคาข้าวหอมมะลิ ที่ความชื้น 15 % ในปีนี้จะอยู่ที่ต้นละ 12,500-13,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับโครงการจำนำยูงฉาง เมื่อบวกกับค่าปรับปรุงคุณภาพผิวดิน ไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ กับค่าขึ้นยูงฉางด้วย อีก 1,500 บาท ทั้งนี้จากคาดการณ์ ประเทศไทย ส่งออกข้าวหอมมะลิ ประมาณ 1.6 ล้านตันข้าวสาร และบริโภคภายในประเทศประมาณ 1.5 ล้านตันข้าวสาร เมื่อนำหักลบตัวเลขผลผลิตข้าวหอมมะลิ จะพบว่า มีผลผลิตที่เหลืออยู่ในประเทศน้อยมาก ประกอบกับไม่มีสต็อกข้าวจากโครงการจำนำข้าวคอยกีดตัน ดังนั้นจึงคาดว่า ราคาข้าวหอมมะลิ น่าจะดีอย่างแน่นอน โดยอยู่ที่ประมาณต้นละ 800-850 เหรียญสหรัฐ และยังคงราคายังมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากปีนี้ผู้ประกอบการมีการแข่งขันแย่งซื้อข้าวที่รุนแรง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### **ก.เกษตรจับมือ อาลีบาบา ดันข้าวหอมมะลิสู่ตลาดจีน**

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมงาน 2017 Global Promotion For Thai Hommali Rice & Tmall 11.11. Global Shopping Festival ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย ที่จัดขึ้นโดย อาลีบาบา กรุ๊ป ภายใต้จุดมุ่งหมายในการสร้างความรับรู้ถึงความพิเศษของข้าวหอมมะลิไทยที่ผลิตจากกลุ่มชาวนาแปลงใหญ่ของไทย ผ่านช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์ให้กับทั้งผู้ค้าและผู้บริโภคในตลาดโลก

ทั้งนี้มหกรรม 11.11. เป็นเทศกาลช้อปปิ้งระดับโลกที่มีร้านค้าเข้าร่วมรายการเป็นจำนวนมหาศาล เพื่อนำเสนอสินค้าที่คัดเลือกลแล้วว่ามีศักยภาพในการขายเพิ่มขึ้นให้กับผู้ซื้อจำนวนนับล้านที่ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มของ

อาลีบาบา จึงเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะใช้ช่องทางดังกล่าวในการแนะนำให้ชาวจีนได้รู้จักข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย เป็นการเชื่อมโยงจากชาวนาไทยไปยังผู้บริโภคชาวจีนให้มากยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิไทยจะเป็นที่รู้จักเฉพาะในเขตเมืองเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลของจีน แต่หลังจากขายผ่านระบบช่องทางการค้าออนไลน์ ของ อาลีบาบา กรุ๊ป ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุด ข้าวหอมมะลิจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นสูงมาก โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และยังกระจายไปยังเมืองอื่น ๆ ทั่วประเทศจีน อาลีบาบาจึงเปรียบเสมือนสะพานระหว่างสองประเทศ เชื่อมโยงชาวนาไทยให้สามารถส่งออกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูงทั้งด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและความสดใหม่ ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคชาวจีน อีกทั้งยังช่วยให้ชาวนาขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยผู้บริโภคได้รับของดีในราคาที่เหมาะสม

"ข้าวหอมมะลิเป็นสินค้าที่ชาวจีนนิยมมาก เพราะชื่อเสียงและคุณสมบัติพิเศษที่มีความหอมและนุ่ม ถูกปากผู้บริโภคชาวจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอมมะลิที่เพิ่งออกใหม่จะมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ เป็นที่ต้องการของชาวจีน แต่ปัจจุบันมีปัญหาในด้านการปลอมปน ทำให้ชาวจีนไม่แน่ใจว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิแท้หรือไม่ จึงต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณลักษณะพิเศษของข้าวหอมมะลิไทย ตั้งแต่การปลูกจนถึงการส่งออกมาประเทศจีน และวิธีการสังเกตว่าของแท้ที่เป็นไปตามมาตรฐานส่งออกของกระทรวงพาณิชย์กับข้าวหอมมะลิทั่วไป ที่อาจมีการปลอมปนข้าวประเภทอื่นที่ไปบรรจุในประเทศจีน" นางสาวชุตินา กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารอาลีบาบา ได้ร่วมกันเปิดตัวการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยออนไลน์ล่วงหน้า ซึ่งหลังจากการเปิดให้จอง ปรากฏว่าในวันนั้นข้าวหอมมะลิของไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยยอดสั่งจองเป็นอันดับ 2 ของสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค และได้ประชุมหารือการเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิไทยจากชาวนาสู่อาลีบาบา เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ชาวนาหรือผู้ประกอบการได้มีช่องทางในการขายข้าวมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## ห่วงนโยบายรัฐเพิ่มนาข้าว 1 ล้านไร่-กระตุ้นปลูก "ข้าวอินทรีย์" ล้นตลาด

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลอุดหนุนเงินให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ปีแรกจำนวน 2,000 บาทต่อไร่ และทยอยปรับเป็น 3,000-4,000 บาทในปีที่ 2 และ 3 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ขยายพื้นที่ปลูกให้ได้ 300,000 ไร่

รวมถึงขอความร่วมมือให้โรงสีซื้อข้าวเปลือกอินทรีย์สูงกว่าตลาดจึงเห็นว่า รัฐบาลไม่ควรใช้ราคาเป็นตัวตั้ง แต่ควรใช้กลไกตลาดเป็นตัวกำหนดราคา และความต้องการบริโภคข้าวอินทรีย์ ให้สมดุลกับพื้นที่การเพาะปลูก เพราะหากผลผลิตมากเกินไปแต่ไม่มีตลาดรองรับจะทำให้ข้าวราคาคตก

ผู้บริโภคข้าวอินทรีย์จะเป็นเฉพาะกลุ่ม และตลาดส่งออก มีเพียงไม่ถึงร้อยละ 1 ของการส่งออกข้าว เพราะมีข้อจำกัดเรื่องมาตรฐานที่เข้มงวด จึงเสนอว่ารัฐ ควรต้องหาตลาดรองรับควบคู่กันไป โดยเริ่มจากตลาดในประเทศก่อน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบริหารไม่ให้ผลผลิตล้นตลาดจะกระทบกับราคาข้าว

นายมัน สามสี เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอกุศุดุม จังหวัดยโสธร กล่าวว่า การทำข้าวอินทรีย์ช่วยแก้ปัญหาาราคาข้าวตกต่ำ เพราะขายได้ในราคาสูงกว่าราคาตลาดกิโลกรัมละ 2 บาท ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาโครงการช่วยเหลือของรัฐ แต่ยังมีปัญหาการหาตลาดและพัฒนาคุณภาพข้าวให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับนางธนมน วัฒนเรืองโกวิท เจ้าของโรงสีจีเจริญโยธธร จำกัด เห็นว่าการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องหาตลาดรองรับด้วย

สำหรับจังหวัดโยธธร ปัจจุบันปลูกข้าวอินทรีย์กว่า 42,000 ไร่ โดยจังหวัดตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ปลูกให้ได้ 100,000 ไร่ ภายใน 2 ปี

ที่มา Thai PBS

## น้ำท่วมอีสานข้าวเสียหาย 1 ล้านตัน ขาวนาแห่งจำนำยั้งฉาง รอทักทำไร

ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนำคณะลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อสำรวจผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประชุมร่วมกับตัวแทนเกษตรกรจังหวัดพาณิชย์จังหวัด 17 จังหวัดจากทั้งหมด 20 จังหวัด ที่ได้รายงานประเมินความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ปลูกข้าวเบื้องต้น (ยังไม่สิ้นสุด) รวมได้ 2.68 ล้านไร่ จากเนื้อที่ปลูกข้าวทั้งหมดในภูมิภาครวม 36.6 ล้านไร่

หากคิดตามผลผลิตต่อไร่ 400-430 กก.ไร่ จะคิดเป็นข้าวเปลือกเสียหาย 1.0-1.1 ล้านตัน จากปริมาณผลผลิตที่คาดการณ์จะได้ 7-8 ล้านตัน โดยจังหวัดที่มีความเสียหายมากที่สุด ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด 724,562 ไร่ สกลนคร 377,355 ไร่ โยธธร 252,288 ไร่ มหาสารคาม 239,848 ไร่ และกาฬสินธุ์ 184,656 ไร่

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ที่ประชุมคาดว่าภาพรวมข้าวเปลือกนาปีจะมีปริมาณลดลง โดยข้าวหอมมะลิลดลง 5-6% ข้าวเหนียวลดลง 8% ถือเป็นตัวเลขที่ผิดจากที่คาดการณ์ไว้สวนทางกับความรู้สึกทุกภาคส่วนที่มองว่า ปกติปริมาณน้ำมากจะส่งผลต่อข้าวที่ปลูกในนาดอน ทำให้มีผลผลิตมากขึ้น ทั้งนี้ สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกนาปีขณะนี้เกี่ยวข้าวไปแล้ว มีระดับราคาเฉลี่ยตันละ 13,000-14,000 บาท สูงขึ้น 30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ราคาตันละ 10,000 บาท

“คาดว่าขาวนาจะนำข้าวมาเก็บในยั้งฉางตามโครงการรัฐบาล เพื่อชะลอการขายมากถึง 3 ล้านตันข้าวเปลือก จากปีก่อนที่เข้า 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก เพราะจากบทเรียนปีก่อนที่ราคา 9,000 บาท พอเก็บไปถึงเดือนพฤษภาคมราคาขึ้นไปถึง 13,000 บาท ขาวนาได้ค่าฝากเก็บ และเมื่อราคาข้าวปรับขึ้นถี่ถอนมาขายได้กำไรอีก”

นายบุญเฮียง รุ่งรัชกานนท์ เจ้าของ หจก.โรงสีข้าวเอกไพบูลย์ จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า จากประสบการณ์มองว่าผลผลิตข้าวนาปีจะเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีปัญหาเรื่องราคา เพราะปีนี้รัฐบาลประกาศนโยบายสินเชื่อชะลอการขายยั้งฉางเร็วกว่าปีก่อน ส่งผลดีทำให้เกษตรกรวางแผนการเก็บพัน และระดับราคาที่ฝากเก็บข้าวหอมมะลิตันละ 10,800 บาท และมีค่าเก็บรักษาข้าวในยั้งอีกตันละ 1,500 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ยังเหลือเงินบางส่วนไว้ซื้อปัจจัยการผลิตถือเป็นนโยบายที่เดินมาถูกทาง ช่วยเกษตรกรตรงจุด และไม่ทำลายกลไกตลาดข้าวปกติ

นายวิชัย ศรีนวกุล ประธานชมรมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ปีนี้คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิในนาดอนจะเพิ่มขึ้น ส่วนในนาลุ่มจะเสียหาย เมื่อหักล้างกันแล้วทำให้ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2559/2560 แต่ไม่มากนัก ไม่กระทบราคา เพราะเกษตรกรน่าจะเก็บข้าวเข้ายั้งฉางไม่ต่ำกว่า 2 ล้านตัน เพราะรัฐบาลประกาศนโยบายชัดเจนเร็ว ทำให้เกษตรกรวางแผนการเก็บข้าวพัน ส่วนโรงสีจะช่วยเหลือเก็บสต็อกอีก 2 ล้านตัน รวม 4 ล้านตัน เปรียบเสมือนการสร้างเขื่อนไว้ช่วยกักไม่ให้ข้าวทะลักออกมา หากชะลอขายอีก 4-5 เดือนจะได้ราคาดีขึ้น

ร.ต.ท.เจริญมั่นใจว่า ปีนี้การส่งออกข้าวไทยจะได้ 11 ล้านตัน เกินกว่าเป้าหมาย 10.5 ล้านตัน โดยตั้งแต่ 1 ม.ค.-17 ต.ค. 2560 ส่งออกแล้ว 8.41 ล้านตัน เฉือนกับอินเดียที่ส่งออกได้ 8.87 ล้านตัน เป็นปีที่การส่งออกมี

แข่งขันกันอย่างเข้มข้น ไทยมีโอกาเป็นแชมป์ แต่ควรรักษาระดับราคาส่งออกข้าวหอมมะลิที่เหมาะสม ประมาณ 750-850 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปริมาณการส่งออกจึงจะไม่ลดลง

สาเหตุที่ทำให้ปริมาณส่งออกมากขึ้น เพราะต้นปีราคาส่งออกข้าวหอมมะลิไทยลดลงตันละ 600 เหรียญสหรัฐ ต่ำกว่าคู่แข่งมาก แต่ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น ต้นละ 750-800 เหรียญสหรัฐ ถือเป็นราคาที่แข่งขันได้ ตลาดอิหร่านกลับมาซื้อข้าวไทย 1 แสนตันจากที่หยุดซื้อไปนาน และเพิ่งจะคำสั่งซื้อข้าวหนึ่งแบบรัฐต่อรัฐจากบังกลาเทศอีก 1.5 แสนตัน

สำหรับแนวโน้มการส่งออกข้าวหอมมะลิ ตลาดหลักยังเป็นสหรัฐ 400,000 ตัน ฮองกง 200,000 ตัน จีน 100,000 ตัน และแคนาดา 100,000-200,000 ตัน

ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง 1-2 สัปดาห์นี้จะมีการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลัก หากอากาศเย็นไม่มีฝนตกลงมามาก จะทำให้ข้าวมีคุณภาพดีและปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้แข็งค่า ซึ่งที่ผ่านมาเงินบาทแข็งค่า 8.5% จาก 36 บาทต่อเหรียญสหรัฐเป็น 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ขณะที่เงินต้อง เวียดนามแข็ง 2% ทำให้ราคาข้าวไทยห่างจากเวียดนามถึง 30 เหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ มีความเป็นห่วงว่าข้าวเหนียวในปีนี้มีราคาลดลงจากปีก่อน ดังนั้น รัฐบาลควรผลักดันการส่งออกข้าวเหนียวให้รัฐบาลจีนแทนข้าวขาวในส่วนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ยังเหลือ เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคา

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### **ฮ่องกงรุกตั้งสนง.ศก.ในไทย “759สโตร์” ซื้อข้าว 14,000 ตัน**

นายวิทยากร มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ประเทศจีน กล่าวว่า หลังจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นำคณะไปเยือนฮ่องกง และได้พบกับนางแคร์รี แลม ผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2560 นางแคร์รีได้ประกาศนโยบายจะตั้งสำนักงานเศรษฐกิจแห่งที่ 3 ในอาเซียน ที่ประเทศไทย หลังจากตั้งที่สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาสถานที่ตั้งในกรุงเทพฯ โดยสำนักงานแห่งนี้จะทำหน้าที่ประสานงานกับภาครัฐและเอกชน และดูแลภาพรวมด้านการค้าการลงทุนในไทย

การส่งออกตลาดฮ่องกง ปี 2560 คาดว่าจะขยายตัว 10% เทียบปี 2559 ติดลบ 3.1% ทั้งนี้จากเดิมคาดการณ์จะขยายตัว 4% โดยปัจจัยสำคัญมาจากเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะค่าปิกัดขึ้นหลังซบเซามา 3 ปี รวมถึงผลดีจากการเลือกตั้ง และนโยบายรวม 3 เมืองใหญ่ คือ จุไห่ ฮ่องกง มาเก๊า เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่ง ทำให้มีคนเข้าออกฮ่องกงมากขึ้น 6-7 ล้านคน ส่งผลดีต่อการค้า

นอกจากนี้ได้นำคณะผู้นำเข้า 40 ราย จากสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง และสมาคมผู้ค้าข้าวฮ่องกง ซึ่งมีสัดส่วน 80-90% ของการนำเข้าทั้งหมด และมีผู้นำเข้ารายใหม่ 12 ราย เดินทางมาร่วมสำรวจแหล่งผลิตร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อซื้อข้าวหอมมะลิปริมาณ 14,000 ตัน และจับคู่เจรจาธุรกิจกับสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดว่าจะมีมูลค่ารวม 2,800 ล้านบาท

ในช่วง 9 เดือน (มกราคม-กันยายน) 2560 ไทยส่งออกข้าวไปฮ่องกง 155,000 ตัน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งออกได้ 130,000 ตัน มูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่มาก เพราะช่วงต้นปี 2560 ราคาลดลงไปที่ตันละ 600 เหรียญสหรัฐ แต่ขณะนี้ราคาปรับขึ้นมาที่ตันละ 800-820 เหรียญ



“เมื่อ 3 ปีก่อน ส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิไทยในฮ่องกง ลดลงจาก 85-90% เหลือ 40% เพราะข้าวไทยแพงตันละ 1,000 เหรียญสหรัฐ ทำให้ผู้นำเข้าหันไปซื้อเวียดนาม ตันละ 800 เหรียญสหรัฐ ทางสำนักงานได้จัดโครงการส่งเสริมความมั่นใจ มีการมอบรางวัลให้ผู้นำเข้าที่มีความสัมพันธ์กับไทยเกิน 40 ปี มีการจัดคณะผู้นำเข้ามาเยี่ยมชมการผลิตข้าว และการแปรรูป ปีแรกสามารถดึงส่วนแบ่งตลาดกลับมาได้จาก 40% เป็น 48% มาเป็น 56% และ 69% ในปีนี้”

พร้อมทั้งส่งเสริมการส่งออกข้าวสีออร์แกนิก ส่งผลให้มีการนำเข้าข้าวสี 4,000 ตันต่อปี ถือเป็นปริมาณที่สูงมากเมื่อเทียบกับยอดนำเข้าข้าวสีทั้งหมด 5,000 ตัน

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานได้สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคฮ่องกงยุคใหม่ ลดความนิยมในการบริโภคข้าวหันไปบริโภคขนมปัง จึงได้พัฒนานำข้าวไปแปรรูปเป็นขนมปัง กุลเตนฟรี และได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การบินไทย จัดกิจกรรมนำเยาวชนฮ่องกงเข้ามาศึกษาวิถีชีวิตการบริโภคข้าวไทยด้วย

อนึ่ง ผู้นำเข้าฮ่องกงที่ MOU 2 ฉบับ ปริมาณรวม 14,000 ตัน ได้แก่ บริษัท 759 Store ซึ่งมีซูเปอร์มาร์เก็ต 224 สาขา ทั่วเกาะฮ่องกง ได้ลงนามกับบริษัท สยามโดมอนต์ เอ็กพอร์ตไรซ์ จำกัด จำกัด สั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทย 10,000 ตัน และฉบับที่สอง บริษัท 759 Store ลงนามกับบริษัท โกลบอลไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ซื้อข้าวกล้องออร์แกนิก และข้าวไรซ์เบอร์รี่ รวม 4,000 ตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## **ข้าว GI โกอินเตอร์! กรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ผลิตเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ สามารถตกลงซื้อขายได้ทันทีกว่า 70 ล้านบาท**

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยผลนำผู้ผลิตข้าว GI ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมมะลีสุนทร และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ สามารถขายได้ทันทีกว่า 70 ล้านบาท เตรียมเดินทางขายตลาดส่งออกให้กับสินค้า GI ต่อเนื่อง พร้อมผลักดันให้ผู้ผลิตขึ้นทะเบียนและเข้าสู่ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยถึงผลการนำผู้ประกอบการสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเร่งรัดการส่งออกเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า กรมฯ ได้นำผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ของไทยจำนวน 5 ราย จาก 3 สินค้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมมะลีสุนทร และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เข้าร่วมเจรจา ผลปรากฏว่ามียอดสั่งซื้อข้าว GI ไทยมูลค่ากว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณกว่า 70 ล้านบาท

“ผลจากการเจรจาธุรกิจข้าวในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของกรมฯ ในการส่งเสริมสนับสนุนสินค้า GI ไทยออกไปสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างข้าว โดยการเจรจาซื้อขายในงานนี้เพียงงานเดียว มียอดขายข้าว GI ไทยทั้ง 3 ประเภทรวมกันมากถึง 70 ล้านบาท ซึ่งกรมฯ ยังคงเดินทางผลักดันให้สินค้า GI ไทยเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป”

ทั้งนี้ กรมฯ จะเดินทางผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้า GI มีการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ให้ได้เพิ่มขึ้น และผลักดันให้เข้าสู่ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เพราะสามารถช่วยสร้างมูลค่าให้กับสินค้าได้เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ที่เดิมเกษตรกรเคยขายข้าวได้เพียงกิโลกรัม (กก.) ละ 40 บาท และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI

และเข้าสู่ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ทำให้ข้าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด ทำให้ขายได้ราคาสูงขึ้นถึง กก.ละ 100 บาท

สำหรับโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเร่งรัดการส่งออก จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม เพื่อเปิดเวทีในการเจรจาธุรกิจสินค้าข้าวระหว่างผู้ประกอบการไทยกว่า 100 ราย กับ ผู้นำเข้าข้าวต่างประเทศกว่า 200 ราย ที่เดินทางมาจาก 25 ประเทศทั่วโลก อาทิ จีน ฮองกง แคนาดา สหรัฐฯ ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอาเซียน โดยมีมูลค่าการซื้อขายข้าวภายในงานกว่า 2,700 ล้านบาท

ที่มา Commerce News Agency

### “พาณิชย์” เคาးขายข้าวหนึ่งจิกูจีให้บังคลาเทศ 1.5 แสนตัน มูลค่า 69.75 ล้านเหรียญสหรัฐ

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า บังคลาเทศได้เจรจาซื้อขายข้าวหนึ่ง 5% แบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (GtoG) จำนวน 150,000 ตัน มูลค่า 69.75 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นจากปัจจัยดังกล่าวก็มั่นใจว่าราคาข้าวปีนี้จะดีขึ้น และทำให้การส่งออกทั้งปีทำได้ถึง 11 ล้านตัน แม้ว่าหลายพื้นที่จะประสบปัญหาน้ำท่วม แต่พื้นที่นาตอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้ผลดี โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ประกอบกับการที่ภาครัฐมีโครงการสินเชื่อชะลอการขายให้กับชาวนา และโครงการประกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติก็จะบรรเทาความเสียหายให้กับชาวนาที่ได้รับผลกระทบได้มาก

รายงานข่าวระบุว่า เมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศทำสัญญาขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (GtoG) ให้กับรัฐบาลบังคลาเทศ โดยกำหนดราคาพร้อมค่าส่งมอบถึงโกดังภายในประเทศ (ซีแอนด์เอฟ) ตันละ 465 เหรียญสหรัฐ โดยหลังจากนี้กระทรวงจะจัดสรรให้ผู้ส่งออกที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เริ่มดำเนินการส่งมอบในเดือนนี้

นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ผลกระทบจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การปลูกข้าวค่อนข้างมาก โดยเฉพาะที่ลุ่ม ซึ่งบางพื้นที่อาจเก็บเกี่ยวได้ แต่จะมีความชื้นสูง มีผลต่อราคาจำหน่าย โดยขณะนี้ข้าวเปลือกข้าวความชื้น 15% ราคาค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 7,600-7,700 บาทต่อตัน จากเดิมที่เคยราคาอยู่ที่ 8,000-8,500 บาทต่อตัน แต่นาในที่ตอนผลผลิตจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ทำให้คาดว่าผลผลิตข้าวในภาพรวมในปีนี้จะไม่ลดปริมาณลงมาก หรืออาจจะปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลมีโครงการสินเชื่อชะลอการขาย เชื่อว่าจะทำให้ชาวนาชะลอการขายข้าวพร้อมๆกันในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวได้มาก คาดว่าชาวนาจะนำข้าวร่วมโครงการกว่า 3 ล้านตัน เพราะปีที่แล้วผลจากโครงการดังกล่าวก็ทำให้ราคาข้าวในภาพรวมดีขึ้น

ทั้งนี้ ในวันที่ 6 พ.ย. นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือในประเด็นต่างๆ เช่น ประเมินความเสียหายของผลผลิตข้าวจากปัญหาน้ำท่วม ผลผลิตข้าวในภาพรวม และทางสมาคมก็จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการชดเชยประกันความเสียหายใหม่ ให้ครอบคลุมมากขึ้น

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า มาตรการสินเชื่อชะลอการขายของภาครัฐจะช่วยพยุงราคาข้าวภายในประเทศได้เป็นอย่างดี ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น โดยปีนี้ราคาซื้อขายในตลาดข้าวหอมมะลิความชื้น 28% ราคาดีขึ้นกว่าปีก่อน โดยอยู่ที่ 9,500-10,000 บาทต่อตัน เชื่อว่าหากราคาตลาดอยู่ในระดับนี้หรือใกล้เคียง ชาวนาก็น่าจะเลือกขายข้าวออกไปในท้องตลาดมากกว่านำข้าวเข้าโครงการ ซึ่งทาง

สมาคมโรงสีฯ ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ แต่ยอมรับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับสินเชื่อที่จะได้รับอนุมัติจากธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทย ที่ได้อนุมัติสินเชื่อในโครงการดังกล่าวในปีที่ผ่านมาถึง 70,000 ล้านบาท ซึ่งเกินเพดานไปถึง 20,000 ล้านบาท ทำให้ปีนี้อาจมีปัญหาในการอนุมัติสินเชื่อให้กับโรงสี

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### **“อภิรตี”เป็นประธานลงนาม MOU ซื้อข้าวข้าว 8.4 หมื่นตัน ส่วนผลการเจรจาธุรกิจ คาดใน 1 ปี ตกลงกันได้มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้าน**

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2560 ว่า การจัดงานครั้งนี้ ได้มีการลงนามความตกลง (MOU) ระหว่างผู้นำเข้าข้าวต่างประเทศกับผู้ประกอบการไทย ในทันที จำนวน 8 ฉบับ ปริมาณข้าวที่ซื้อขายรวม 84,000 ตัน ซึ่งคำสั่งซื้อที่มีนี้ จะส่งผลต่อข้าวราคาข้าวฤดูกาลใหม่ที่กำลังออกสู่ตลาดที่จะปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับ MOU ทั้ง 8 ฉบับ ได้แก่ 1.การลงนามระหว่างบริษัท 759 Store ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและซูปเปอร์มาเก็ตที่มี 224 สาขาทั่วเกาะฮ่องกง กับบริษัท Siam Diamond Export Rice จำกัด เพื่อสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทย จำนวน 10,000 ตัน 2.การลงนามระหว่างบริษัท 759 Store ของฮ่องกง กับบริษัท Global Rice Intertrade จำกัด เพื่อสั่งซื้อข้าวกล้อง ข้าวออร์แกนิก และข้าวไรซ์เบอร์รี่ รวมจำนวน 4,000 ตัน โดยบริษัท 759 Store ยังต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อเจาะตลาดภัตตาคารและร้านค้าทั่วไปด้วย

3.การลงนามระหว่างบริษัท Goldmine Rice Marketing จากฟิลิปปินส์ กับบริษัท AKE Ricemill จำกัด โดยจะลงนามสั่งซื้อข้าวขาวไทย 5% จำนวน 5,000 ตัน 4.การลงนามระหว่างบริษัท Goldmine Rice Marketing จากฟิลิปปินส์ กับบริษัท Asia Golden Rice จำกัด โดยจะลงนามสั่งซื้อข้าวขาวไทย 5% จำนวน 5,000 ตัน 5.การลงนามระหว่างบริษัท All Asian Countertrade จากฟิลิปปินส์ กับบริษัท C.P. Intertrade จำกัด โดยจะลงนามสั่งซื้อข้าวขาวไทย 5% จำนวน 25,000 ตัน 6.การลงนามระหว่างบริษัท Goldmine Rice Marketing จากฟิลิปปินส์ กับบริษัท C.P. Intertrade จำกัด โดยจะลงนามสั่งซื้อข้าวขาวไทย 5% จำนวน 5,000 ตัน 7.การลงนามระหว่างบริษัท Goldmine Rice Marketing จากฟิลิปปินส์ กับบริษัท Capital Rice จำกัด โดยจะลงนามสั่งซื้อข้าวขาวไทย 5% จำนวน 5,000 ตัน และ 8.การลงนามระหว่างบริษัท St. Claire Countertrade จากฟิลิปปินส์ กับบริษัท Oriental Jasmine จำกัด โดยจะลงนามสั่งซื้อข้าวขาวไทย 5% จำนวน 25,000 ตัน

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์คาดว่าในการเจรจาธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวระหว่างผู้ซื้อ ผู้นำเข้ากว่า 200 ราย จาก 25 ประเทศทั่วโลก เช่น จีน ฮ่องกง แคนาดา สหรัฐฯ ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับผู้ประกอบการไทยกว่า 100 ราย จะมีการเจรจาซื้อขายกันภายใน 1 ปี ไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท

นางอภิรตีกล่าวว่า กระทรวงฯ ยังได้เร่งขยายตลาดข้าวสี ได้แก่ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิดำ (หอมนิล) และข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยได้จัดให้มีการลงนาม MOU ระหว่างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จำกัด บริษัท Universal Rice จำกัด บริษัท Asia Golden Rice จำกัด และบริษัท Thai Ha จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันผลิตและทำตลาด ซึ่งจะเริ่มใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ และยังได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลกสำรวจความต้องการ และวางแผนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และคุณประโยชน์ของข้าวสีด้วย

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในปัจจุบัน พบว่า มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเจ้า ซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลได้มีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือ และการหาตลาดรองรับของกระทรวงพาณิชย์ โดยล่าสุดบังคลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับไทย 1.5 แสนตัน และในปีนี้ ยังมั่นใจว่า จะสามารถส่งออกข้าวได้ปริมาณ 11 ล้านตัน ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ที่มา Commerce News Agency

## **เกษตรกรเบาใจได้! “พาณิชย์” ยันมีมาตรการดูแลราคาข้าวเปลือก ทั้งช่วยลดต้นทุน ให้สินเชื่อชะลอขายข้าว และหาตลาดรองรับ**

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดแนวทางและมาตรการด้านการตลาดช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 เพื่อควบคุมผลผลิตส่วนเกินในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากไปแล้ว และมั่นใจว่าจะช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร โดยมีแผนทั้งการลดต้นทุน การให้สินเชื่อชะลอการขาย การช่วยเหลือค่าฝากเก็บ ค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกเพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายข้าว และการหาตลาดรองรับผลผลิตข้าวที่กำลังออกสู่ตลาด

โดยในด้านการลดต้นทุน ได้จัดทำแอปพลิเคชันจอร์จเกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เพื่อจัดการเกี่ยวให้เกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกมาเยอะ ช่วยให้ความชื้นเกี่ยวข้าวได้ครบอายุตามพันธุ์ ได้ข้าวคุณภาพดีขายได้ราคาดี

ส่วนมาตรการดูแลราคาข้าวเปลือก มีมาตรการให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยให้เก็บข้าวเปลือกเข้ายุ้งฉาง รอราคาดีแล้วค่อยขาย เพื่อไม่ให้ราคาตกลงในช่วงผลผลิตออกมากและให้ค่าฝากเก็บ 1,500 บาทต่อตัน , ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ หรือ ไม่เกิน 12,000 บาทต่อครัวเรือน , ให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมหรือแปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 , ขดเซยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก

นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะจัดตลาดนัดข้าวเปลือกให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขาย ในช่วง 1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561 โดยดูแลเกษตรกรให้ความเป็นธรรมด้านราคาและการทดน้ำหนักจากการวัดความชื้น

ส่วนด้านการตลาด มีแผนที่จะหาตลาดรองรับผลผลิตข้าว โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย.2560 ที่ผ่านมา ได้เชิญผู้ซื้อข้าวจากทั่วโลกจาก 25 ประเทศ มาเจรจาซื้อขายข้าว โดยผลการเจรจามีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 83,290,975 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,748,602,175 บาท และคาดการณ์ภายใน 1 ปี จะมีมูลค่าการซื้อขายกว่า 30,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผลผลิตข้าวฤดูการผลิต 2560/61 คาดว่าจะมีประมาณ 28.81 ล้านตัน ลดลง 9.88% ส่วนราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย ณ วันที่ 2 พ.ย.2560 ข้าวหอมมะลิอยู่ที่ตันละ 12,900 บาท ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว ตันละ 9,150 บาท ข้าวเจ้า 5% ตันละ 7,550 บาท ข้าวปทุมธานี ตันละ 8,900 บาท โดยข้าวหอมมะลิและข้าวปทุมธานี มีราคาปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาข้าวชนิดอื่นที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย อาทิ ข้าวเหนียว เนื่องจากยังมีสต็อกข้าวของปีก่อนอยู่มาก

ที่มา Commerce News Agency

## สศก.หวังข้าวล้น 32 ล้านตัน เร่งหาวิธีพาณิชย์ลงพื้นที่ หวั่นอุทราคาราลื่นปี

สศก.เผยภาพรวมดัชนีรายได้เกษตรกร 3 ไตรมาส เพิ่มขึ้น 8.88% คาดทั้งปียังเพิ่มจากผลผลิตสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดมาก แม้ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มลดลง ส่วนจีดีพีไตรมาส 3 ขยายตัว 4.5% หลังเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าปรับตัวดีขึ้น ส่งผลไตรมาส 4 ขยายตาม แต่ห่วงข้าวล้นแผน ยางราคาตก เร่งหาวิธีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสำรวจข้อมูลจริง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมรายได้เกษตรกร สะท้อนจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในระยะ 3 ไตรมาส ปี 2560 (ม.ค.- ก.ย. 2560) อยู่ที่ระดับ 155.34 เพิ่มขึ้น 8.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.50% ในขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลง 1.47% และหากพิจารณาแนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรทั้งปี 2560 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 เป็นผลจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น เช่น ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย โรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรลดลงในปี 2560 เป็นผลมาจากการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากปัญหาคุณภาพสินค้าที่มีความขึ้นข้างสูงจากฝนตกชุกและต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อราคา

ด้านนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร กล่าวว่า ภาพเศรษฐกิจการเกษตร (จีดีพี) ไตรมาส 3 ปี 2560 (ก.ค.-ก.ย. 2560) ขยายตัว 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยผลผลิตข้าวรวมทั้งประเทศยังคงเพิ่มขึ้น แม้จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่ ขณะที่สินค้าพืชอื่น ๆ ที่มีความสำคัญในไตรมาส 3 เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลำไย มีทิศทางเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่วนสินค้าปศุสัตว์เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดและภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปหรืออียู และญี่ปุ่น

หากพิจารณาเป็นรายสาขา พบว่าสาขาพืชขยายตัว 7.4% โดยผลผลิตพืชสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย มังคุด และเงาะ โดยข้าวนาปี มีผลผลิตเพิ่มขึ้น สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 2.3% สาขาประมง หดตัว 3.2% เป็นผลมาจากกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงผลผลิตมีแนวโน้มลดลง สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัว 5.0% จากสถานการณ์การผลิตทางการเกษตรเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ มีฝนตกตามฤดูกาลเพียงพอต่อการเพาะปลูก สาขาป่าไม้ ขยายตัว 2.2%

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 จะขยายตัวอยู่ในช่วง 3.0 – 4.0% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนมิ.ย. 2560 ที่จะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.5 – 3.5% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ขยายตัวได้ในระดับสูงอยู่ที่ 10.3% โดยในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากช่วงครึ่งแรกของปี

ทั้งนี้ คาดว่าทุกสาขาการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตรมากขึ้น ประกอบกับมีแรงขับเคลื่อนจากการดำเนินนโยบายและมาตรการด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เศรษฐกิจโลกในปี 2560 ที่มีทิศทางดีขึ้น เป็นผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยสนับสนุนให้ภาคเกษตรในปีนี้ได้เติบโตได้ดี



ขณะที่กระทรวงเกษตรได้ประมาณการว่าผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn crop) มีประมาณ 11.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 1%

สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายการส่งออกข้าวจาก 5.2 ล้านตัน เป็น 5.6 ล้านตัน ตามสัญญาการซื้อขายข้าวที่เพิ่มขึ้น ในช่วงหลายเดือนสุดท้ายของปี การส่งออกข้าวฟื้นตัวขึ้นตามการปรับขึ้นของสัญญาซื้อขายข้าว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเวียดนามได้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 82 ของเป้าหมายตลอดทั้งปี

จากสถิติของสมาคมอาหารเวียดนามแสดงให้เห็นว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามมียอดส่งออกข้าวประมาณ 4.57 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้น 20.8% และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 18.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งจีนยังเป็นผู้นำเข้าข้าวจากเวียดนามมากที่สุด

ในเดือนสิงหาคม มีการเติบโตของการส่งออกข้าวมากที่สุดในปีนี้ โดยมีปริมาณ และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 70% และ 56.8% ตามลำดับ จำนวนสัญญาที่ลงทะเบียนสำหรับการส่งออกในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 842,000 ตันเพิ่มขึ้น 207% จากเดือนก่อนหน้า และ 115% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นสัญญาการซื้อขายข้าวกับผู้นำเข้าจากประเทศจีน ฟิลิปปินส์ และแอฟริกา

สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) คาดว่าการส่งออกข้าวจะดีขึ้นในตลาดแบบดั้งเดิม เช่น จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบังคลาเทศ โดยเฉพาะผู้ส่งออกข้าวเวียดนาม ได้ส่งออกข้าวจำนวน 150,000 ตันไปยังมาเลเซีย 250,000 ตันไปยังบังคลาเทศ และ 175,000 ตันไปยังฟิลิปปินส์ ซึ่งตลาดส่งออกใหม่ๆ เช่น ออสเตรเลีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้น

ในเดือนพฤษภาคม รัฐบาลเวียดนามและบังคลาเทศได้ขยายบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าข้าว เป็นระยะเวลา 5 ปีซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงปี 2560 ถึงปี 2565 ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ เวียดนามจะจัดหาข้าว 1 ล้านตันต่อปี สำหรับบังคลาเทศ และหลังจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้ บังคลาเทศคาดว่าจะซื้อข้าวจากเวียดนามได้ประมาณ 500,000 ตันจนถึงสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังเปิดกลไกการเข้าถึงปริมาณขั้นต่ำ (MAV) ในช่วงปี 2560 ถึงปี 2561 ดังนั้นฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวจากเวียดนาม จำนวน 293,100 ตัน ขณะที่ตลาดจีนคาดว่าจะยังคงรักษาการนำเข้าข้าวจากเวียดนามได้อย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปีนี้

ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ได้ประกาศยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดส่งออกข้าวในปี 2560 ถึงปี 2563 โดยได้มีการเรียกร้องให้มีการลดปริมาณการส่งออกข้าว แต่ก็ยังคงรักษามูลค่าการส่งออกข้าวไว้ นอกจากนี้ จะมีการปรับโครงสร้างการส่งออก และโครงสร้างตลาดขึ้น

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ [Oryza.com](http://Oryza.com) และ [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## เมียนมาร์

สหพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ (the Myanmar Rice Federation) จะลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับหน่วยงานของทางการเงินในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อส่งออกข้าวจำนวน 100,000 ตัน ซึ่งก่อนหน้านี้เมียนมาร์ได้มีการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนทางแนวชายแดนอย่างถูกต้อง แต่ทางการเงินไม่ยอมรับว่าเป็นการนำเข้าอย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงต้องมีการลงนามบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงทวิภาคีเพื่อยืนยันสถานะการนำเข้าข้าวอย่างเป็นทางการ

มีรายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2017/18 (เมษายน-มีนาคม) ณ วันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา เมียนมาร์ส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 1.6 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวในระบบ MA (general imported rice) ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2017/18 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวรวม 46,000 ตัน โดยซื้อข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ จำนวน 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม – 10 มกราคม ข้าวเมล็ดกลางในส่วนของ Global Quota จากประเทศออสเตรเลียจำนวน 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม – 10 มกราคม และซื้อข้าวเมล็ดยาวในส่วนของ Global Quota จากไทยจำนวน 21,000 ตัน โดยราคาเฉลี่ยของการประมูลครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 810 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 108,962 ตัน

ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติสามารถระบายข้าวได้ประมาณ 36,355 ตัน และการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติสามารถระบายข้าวได้ประมาณ 2,562 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## อินเดีย

ราคาข้าวในอินเดียร่วงลงจากการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของอุปทานจากการเพาะปลูกพืชผลในฤดูกาลใหม่ โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 402-405 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 2 เหรียญสหรัฐ จากระดับ 404-407 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้ วงการค้าคาดว่าผลผลิตข้าวฤดูใหม่จะออกสู่ตลาดในเร็วนี้ ซึ่งจะทำให้อุปทานข้าวในตลาดมีมากขึ้น ขณะที่คาดว่าความต้องการข้าวจากศรีลังกาและบังคลาเทศจะเพิ่มขึ้นในเร็วนี้ด้วย

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาล ในปีการผลิต 2017/18 (ตุลาคม-กันยายน) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมมาจนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีข้าวที่จัดหาได้จำนวนประมาณ 14.22 ล้านตัน โดยในปีนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดหาข้าวจำนวน 37.5 ล้านตัน เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวในปีนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

สำหรับโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการผลิต 2016/17 นั้นมีข้าวที่จัดหาได้จำนวนประมาณ 38.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 34.2 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสูงกว่าสถิติสูงสุดในปี 2011/12 ที่จัดหาได้ 35 ล้านตัน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (minimum support prices; MSP) สำหรับโครงการจัดหาข้าวเปลือกในฤดูการผลิต Kharif (เก็บเกี่ยวประมาณตุลาคม-ธันวาคม) ของปีการผลิต 2017/18 โดยข้าวเปลือก



เกรดธรรมดา (common grade) ที่ 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 241 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ส่วนข้าวเปลือกเกรด A อยู่ที่ 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 247 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

องค์การพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่าในช่วง 6 เดือนแรก (เมษายน-กันยายน) ของปีงบประมาณ 2017/18 (เมษายน-มีนาคม) อินเดียส่งออกข้าวคิดเป็นมูลค่าในรูปของเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยข้าวบาสมามีมูลค่าประมาณ 2.13 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา  
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนกันยายน 2560 ซึ่งเป็นเดือนที่สามของปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าว 192,101 ตัน ลดลงประมาณ 15.74% เมื่อเทียบกับจำนวน 227,998 ตัน ในเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 11.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 171,584 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยในเดือนกันยายน 2560 ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 164,862 ตัน เพิ่มขึ้น 19.07% เมื่อเทียบกับจำนวน 138,455 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 27,239 ตัน ลดลง 17.78% เมื่อเทียบกับจำนวน 33,129 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ทั้งนี้ในช่วง 3 เดือนแรก (กรกฎาคม-กันยายน) ของปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 621,094 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 28.74% เมื่อเทียบกับจำนวน 482,445 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 534,422 ตัน เพิ่มขึ้น 36.99% เมื่อเทียบกับจำนวน 390,124 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 86,672 ตัน ลดลง 6.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 92,321 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 ส่วนมูลค่าการส่งออกในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2017/18 อยู่ที่ 320.243 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 31.95% เมื่อเทียบกับ 242.694 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปี 2559

ในปีงบประมาณ 2016/17 ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,518,819 ตัน มูลค่า 1,606.863 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 17.13% และมูลค่าลดลง 13.63% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,246,445 ตัน มูลค่า 1,860.497 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,072,132 ตัน ลดลง 18.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,766,471 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 446,687 ตัน ลดลง 6.94% เมื่อเทียบกับจำนวน 479,974 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559  
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### ศรีลังกา

มีรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เริ่มมีการส่งมอบข้าวจากอินเดียจำนวนประมาณ 100,000 ตัน มายังศรีลังกาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานข้าวในตลาดตั้งตัวลงได้ ส่วนการประมูลซื้อข้าวของรัฐบาลจำนวน 200,000 ตัน ซึ่งผิดรับข้อเสนอราคาไปเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมานั้นผ่านพ้นไปด้วยดี โดยมีผู้สนใจ 34 ราย เข้าร่วมยื่นเสนอราคาซึ่งมาจากภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ปากีสถาน เมียนมาร์ ไทย อินเดีย และ

เวียดนาม โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (Ministry of Industry and Commerce) จะยื่นข้อเสนอให้แก่ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา รัฐบาลศรีลังกาได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวเป็นการเร่งด่วนจำนวน รวม 200,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวหนึ่งเมล็ดยาว (parboiled Nadu rice) จำนวน 90,000 ตัน ข้าวหนึ่งเมล็ดสั้น (parboiled Samba rice) 60,000 ตัน และข้าวขาว (White Raw rice) 50,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบข้าวจำนวน 100,000 ตัน แรกภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน และอีก 100,000 ตัน ภายในวันที่ 31 ธันวาคมศกนี้ โดยกำหนดให้ หน่วยงานที่ผ่านการรับรองของรัฐบาลประเทศต่างๆหรือบริษัทเอกชนของประเทศต่างๆ รวมทั้งตัวแทนของบริษัท ต่างชาติที่อยู่ในประเทศและผู้นำเข้าข้าวของศรีลังกาก็สามารถเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้ได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลที่ สนใจสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม และต้องยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 31 ตุลาคม

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## **อิรัก**

ความคืบหน้าการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งข้อเสนอราคาจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 23 ตุลาคม แต่คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้ ขยายระยะเวลาของข้อเสนอราคาออกไปเป็นวันที่ 27 ตุลาคมนั้น ปรากฏว่า อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากอูรุกวัยในราคา 572 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out จำนวน 30,000 ตัน

การประมูลครั้งนี้ มีการยื่นเสนอข้าวจากปากีสถานในราคาต่ำสุดที่ 427 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out จำนวน 40,000 ตัน ข้าวจากไทยเสนอราคาระหว่าง 432-485 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out จำนวนรวม 150,000 ตัน ข้าวจากอาร์เจนตินาเสนอราคาระหว่าง 572-579 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out จำนวนรวม 60,000 ตัน ข้าวจากอูรุกวัยเสนอราคาระหว่าง 584-594 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out จำนวนรวม 60,000 ตัน ข้าวจากอินเดียเสนอราคา 593 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out จำนวนรวม 60,000 ตัน และข้าวจาก สหรัฐฯเสนอราคาระหว่าง 652.53-658 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out จำนวนรวม 60,000 ตัน

คณะกรรมการธัญพืชอิรักยังได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวสารเมล็ดยาวจากสหรัฐฯจำนวน 90,000 ตัน โดยกำหนดยื่นข้อเสนอราคาภายในวันที่ 13 พฤศจิกายนศกนี้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ ปรากฏว่าอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากการประมูลครั้งนี้จำนวนรวม 60,000 ตัน โดยซื้อข้าวจากปากีสถานซึ่งเสนอราคา ต่ำสุดที่ 416 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF FO) จำนวน 30,000 ตัน และข้าวจากอูรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 580.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF FO)

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## **สหภาพยุโรป**

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-24 ตุลาคมที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 156,017 ตัน ลดลงประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 159,849 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 11,566 ตัน ลดลงประมาณ 6.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 12,356 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 144,451 ตัน ลดลงประมาณ 2.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 147,493 ตัน ในช่วงเดียวกัน

ของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 20,877 ตัน และในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-24 ตุลาคมที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 36,291 ตัน ฝรั่งเศส 23,436 ตัน เนเธอร์แลนด์ 16,783 ตัน โปแลนด์ 13,231 ตัน อิตาลี 13,866 ตัน เยอรมนี 11,982 ตัน เบลเยียม 8,129 ตัน โปรตุเกส 9,614 ตัน สเปน 5,863 ตัน สาธารณรัฐเชค 4,256 ตัน สวีเดน 3,908 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-24 ตุลาคมที่ผ่านมา มีการส่งออก 43,088 ตัน เพิ่มขึ้น 49.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 28,836 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 37,514 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 74.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 21,473 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 5,474 ตัน ลดลงประมาณ 24.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 7,363 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 8,357 ตัน และในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-24 ตุลาคมที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลี จำนวน 21,107 ตัน สเปน 5,036 ตัน กรีซ 5,677 ตัน บัลแกเรีย 4,933 ตัน โปรตุเกส 3,787 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*